



QUẬN CAM, CALIFORNIA

**Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội**

Cộng Đồng Của Chúng Ta, Cam Kết Của Chúng Ta

# THÔNG CÁO BÁO CHÍ

**PHÁT HÀNH NGAY**

**Liên hệ:**

Doug Morino

[ssacomm@ssa.ocgov.com](mailto:ssacomm@ssa.ocgov.com)

## **Thẻ EBT Mới Được Nâng Cấp Bảo Mật Nhằm Chống Gian Lận**

**Quận Cam, California (Ngày 21 tháng 2, 2025)** – Những thẻ Chuyển Phúc Lợi Điện Tử (EBT) mới có nâng cấp bảo mật sẽ sớm được phát hành đến cư dân, giúp bảo vệ cư dân tốt hơn trước nguy cơ gian lận và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc mua thực phẩm bổ dưỡng, lành mạnh với sự an tâm cao hơn.

Những thẻ Quyền Lợi Vàng của Tiểu Bang (Golden State Advantage) mới này được Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Quận Cam (SSA) phối hợp với Sở Dịch Vụ Xã Hội Tiểu Bang California phát hành. Các thẻ này được trang bị chip có chứa dữ liệu mã hóa, giúp giảm đáng kể nguy cơ đánh cắp thông tin qua thiết bị đọc trộm, đồng thời cho phép người dùng thanh toán không tiếp xúc tại các cửa hàng có hỗ trợ.

Chủ thẻ có thể chạm thẻ vào máy đọc tại cửa hàng hoặc đưa thẻ vào khe đọc chip rồi nhập mã PIN để thực hiện giao dịch an toàn. Những thẻ mới này có thể được sử dụng bởi cư dân nhận trợ cấp CalFresh, CalWORKs và các phúc lợi thực phẩm, tiền mặt khác tại hầu hết các cửa hàng tạp hóa cũng như các nhà bán lẻ trực tuyến như Walmart và Target.

Việc phát hành thẻ mới sẽ bắt đầu từ thứ Hai, ngày 24 tháng 2 năm 2025, và các cá nhân, gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được thẻ EBT đã cập nhật qua đường bưu điện tại địa chỉ nhà trong những tháng tới. Không phải tất cả người thụ hưởng đều nhận thẻ cùng lúc. Thẻ sẽ được kích hoạt ngay khi sử dụng lần đầu tiên và tất cả phúc lợi hiện có sẽ tự động chuyển sang thẻ mới. Thẻ cũ của khách hàng sẽ bị hủy sau 180 ngày kể từ khi thẻ mới được cấp. Mã PIN vẫn giữ nguyên.

Mặc dù hầu hết các cửa hàng đều chấp nhận các tính năng bảo mật mới, một số cửa hàng vẫn có thể yêu cầu sử dụng dải từ. Chủ thẻ nên thử sử dụng tính năng chip hoặc chạm thẻ trước, sau đó làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình máy đọc thẻ nếu cần.

Để được hỗ trợ về thắc mắc, vấn đề khi sử dụng thẻ hoặc báo mất/thất lạc thẻ, chủ thẻ được khuyến khích liên hệ Đường Dây Hỗ Trợ Dịch Vụ Khách Hàng EBT theo số (877) 328-9677. Phúc lợi có thể được quản lý tại trang web [ebtedge.com](http://ebtedge.com).

###

*Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Quận Cam (SSA) kết nối cư dân với các phúc lợi và tài nguyên trợ cấp công cộng, bao gồm việc mua thực phẩm lành mạnh và bảo hiểm y tế miễn phí hoặc giá thấp, cung cấp dịch vụ bảo vệ cho trẻ em, người cao tuổi và người phụ thuộc, và hỗ trợ các gia đình đạt được sự tự túc. SSA tuyển dụng hơn 4.700 nhân viên trên khắp Quận Cam. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập [ssa.ocgov.com](http://ssa.ocgov.com).*